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 เมื่อวันที่ 15  กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแหได้จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการ
ใช้ประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าบ้านสาวแห โดยมีนายชนะชาญ  ศรีปัญญา นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลสาวแห เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ร่วมกับปลัดอำเภอหนองฮี กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 7 หมู่บ้าน  
และสมาชิกสภาตำบลสาวแห  เจ้าคณะตำบลสาวแห  เจ้าอาวาสวัดสาวแห  คณะสงฆ์สำนักป่าช้าวัดบ้าน 
สาวแห และประชาชน หมู่ที่ 2 ร่วมรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการใช้ประโยชน์ ที่สาธารณประโยชน์ 
ป่าช้าบ้านสาวแห สืบเนื่องจากมีคณะสงฆ์เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี และอีกท้ังมีการบุกรุกของเกษตรกร
บริเวณใกล้เคียงสำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านสาวแห  ตำบลสาวแห  อำเภอหนองฮี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ผลจากการประชุมครั้งนี้ ได้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน ดังนี้ 
 1. เห็นควรมีการกำหนดขอบเขตท่ีชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลสาวแหไม่ให้
มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
 2. ไม่ให้มีการก่อสร้างกุฏิหรือศาลาหรือสิ่งปลูกสร้างเพ่ิมเติมในท่ีสาธารณะประโยชน์ป่าช้าบ้าน 
สาวแห 
 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสาวแห ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการดูแล
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ป่าช้าบ้านสาวแห จะรวบรวมข้อคิดเห็น ปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
ผู้เข้าร่วมประชุม มาวางแผนและหาทางในการจัดการแก้ปัญหา ต่อไป 
 
 


